

Số: /KH-UBND

Xuân Lương, ngày tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên địa bàn xã Xuân Lương

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Yên Thế về Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới (*sau đây viết tắt là Chỉ thị số 31/CT-TTg*); căn cứ tình hình thực tế địa phương. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng thể hệ công dân xã Xuân Lương tham gia giao thông có văn hóa, an toàn.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đối với lứa tuổi học sinh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác bảo đảm TTATGT; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

3. Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg là nội dung công tác trọng tâm phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài, được tiến hành đồng bộ, quyết liệt và cụ thể hóa sát hợp với tình hình thực tiễn tại từng địa phương, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các ban, ngành, các bản phải xác định rõ các nội dung, biện pháp và trách nhiệm bảo đảm TTATGT trong lứa tuổi học sinh phù hợp với đặc điểm của địa phương. Người

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm TTATGT nói chung và công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh nói riêng trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình TTATGT xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý.

2. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông đối với lứa tuổi học sinh với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với lứa tuổi, địa phương; chú trọng xây dựng các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về TTATGT cho học sinh trong các cấp học, nhà trường...; tăng cường tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội nhằm thu hút đông đảo các em học sinh theo dõi, tìm hiểu qua đó tác động, hình thành ý thức chấp hành pháp luật về ATGT; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình “Công trường an toàn giao thông”, các đội tình nguyện, đội cờ đỏ tại khu vực công trường để tạo thói quen chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh và phụ huynh, tổ chức ký cam kết, đưa nội dung bảo đảm TTATGT đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các cấp, các ngành, cá nhân có liên quan.

3. Rà soát về tổ chức giao thông tại các khu vực trường học trên địa bàn xã để kịp thời phát hiện, khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, như: Lắp đặt hệ thống biển báo khu vực trường học, biển báo hạn chế tốc độ, vạch băng qua đường, gờ giảm tốc, sơn giảm tốc phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

4. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT, nhất là việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, các trường hợp xe khách, xe chở học sinh không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải, điều kiện an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...; đối với các trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp; phối hợp với các nhà trường kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh; chủ động làm việc với phụ huynh học sinh để lưu ý, nhắc nhở, yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục không để học sinh vi phạm và tái phạm các hành vi vi phạm về TTATGT.

5. Phối hợp tổ chức phân luồng, phòng ngừa, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm, các khu vực, tuyến đường quanh khu vực trường học trên địa bàn, nhất là trong các giờ đến lớp và tan học. Kiểm tra, rà soát các bãi gửi xe trái phép gần khu vực trường học để có biện pháp xử lý theo quy định.

6. Phối hợp điều tra, xử lý kịp thời các vụ TNGT liên quan đến học sinh theo quy định của pháp luật; củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây tai nạn; xác định cụ thể các nguyên nhân gây tai nạn và kiến nghị giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

7. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên không gian mạng, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các thông tin tác động tiêu cực đến học sinh, thông tin thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho các hành vi vi phạm như: Đua xe, lạng lách, đánh võng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

8. Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, kinh phí bảo đảm TTATGT theo hướng tập trung đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển, đưa đón học sinh bằng xe ô tô buýt chuyên dụng gắn với đề xuất cơ chế hỗ trợ các nhà trường tổ chức phương tiện đưa đón học sinh an toàn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025

- Phối hợp với các nhà trường tổ chức cho cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe kinh doanh vận chuyển đưa, đón học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT (thực hiện xong trong quý I/2024).

- Chủ trì, phối hợp với các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, nhất là tại các bãi đỗ xe trong trường, khu vực cổng trường; phối hợp nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh yêu cầu chấp hành đúng độ tuổi quy định khi điều khiển phương tiện giao thông; rà soát các trường hợp thanh niên, thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn cơ sở (thực hiện xong trong năm 2024)

- Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với các trường hợp học sinh vi phạm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...; đối với

những trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm TTATGT tại các tuyến gần khu vực trường học (thực hiện thường xuyên).

- Phối hợp với các lực lượng tổ chức phân luồng, phòng ngừa, chống ùn tắc giao thông tại các tuyến đường quanh khu vực trường học trên địa bàn, nhất là trong các giờ đến lớp và tan học (thực hiện thường xuyên).

- Đối với vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh khẩn trương báo cáo, phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý các hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây tai nạn, xác định cụ thể các nguyên nhân gây tai nạn và kiến nghị giải pháp phòng ngừa.

- Thường xuyên và soát trên không gian mạng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến cở xúy cho vi phạm, đua xe, lạng lách, đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên (thực hiện thường xuyên).

2. Các nhà trường

- Rà soát lại các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong các nhà trường để bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tương xứng với tính chất quan trọng của việc xây dựng văn hoá giao thông cho thế hệ tương lai của đất nước (hoàn thành xong trong quý II/2024).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Bộ quy tắc văn hóa giao thông văn minh (văn hóa chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, ứng xử khi chứng kiến tai nạn, va chạm giao thông; ứng xử khi tham gia xe buýt, xe khách và các loại hình phương tiện giao thông khác; ứng xử khi bị tai nạn, va chạm giao thông, ùn tắc giao thông...); 100% trường học thực hiện nghiêm, kết hợp tuyên truyền, giám sát xây dựng thói quen, văn hóa giao thông văn minh, bền vững cho thế hệ trẻ, từ đó lan tỏa, tác động trở lại đối với người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đội thanh niên tình nguyện, các “Đội cờ đỏ” tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh và phụ huynh học sinh (hoàn thành xong trong năm 2024).

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Trong đó:

+ Xác định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giáo dục, nhà trường, lớp học, từng giáo viên trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, đưa nội dung bảo đảm TTATGT đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các cán bộ, nhân viên, giáo viên và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh trong từng học kỳ, năm học. Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT với các hình thức phù hợp, kiểm điểm, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm. Hằng năm phải hoàn thành các chỉ tiêu về công tác đảm bảo TTATGT theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về ATGT trong nhà trường. Yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo trong thực hiện pháp luật giao thông và văn hóa giao thông.

+ Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn TTATGT, thực hiện Cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”, “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”; xây dựng và nhân rộng mô hình “Công trường an toàn giao thông”, “Đội thanh niên tình nguyện”, “Đội cờ đỏ”, “Xếp hàng đón con” tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh (thực hiện thường xuyên).

+ Đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh (hoàn thành xong trong năm 2024).

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm³ của học sinh (hoàn thành xong trong quý II/2024). Các đơn vị, trường học khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về giao thông phải có trách nhiệm mời cha mẹ học sinh đến làm việc thông báo rõ vi phạm và yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục con, em mình cam kết không tái phạm (thực hiện thường xuyên).

3. Công chức Văn hóa, Đài truyền thanh

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh (thực hiện thường xuyên).

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên không gian mạng, kịp thời báo cáo đến cơ quan chức năng để ngăn chặn, bóc gỡ, xoá bỏ các thông tin tác động tiêu cực đến học sinh, nhất là nội dung thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho vi phạm, đua

xe, lạng lách, đánh võng; phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (thực hiện thường xuyên).

4. Công chức giao thông xây dựng

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai tổng rà soát về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại các tuyến đường có trường học trên toàn xã, lập danh mục phân loại những vị trí đường qua trường học mất an toàn, lập kế hoạch và thực hiện khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông (hoàn thành xong trong quý II/2024).

- Rà soát, nghiên cứu tham mưu kiến nghị, đề xuất bổ sung vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các yêu cầu kỹ thuật trong tổ chức giao thông, hạn chế tốc độ, đầu nối của khu vực trường học trên đường bộ (thực hiện thường xuyên).

5. Công chức kế toán ngân sách xã

Tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (thực hiện thường xuyên).

6. Trưởng các bản

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh trên địa bàn, vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển (chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe theo quy định);

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại bản, đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, tổ chức ký cam kết và lồng ghép với tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở, quản lý chặt chẽ con em mình, không giao phương tiện sử dụng khi chưa đủ độ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; xây dựng mô hình Đoàn thanh niên tình nguyện, phụ nữ tự quản tham gia bảo đảm TTATGT khu vực trường học, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg và Kế hoạch này.

2. Giao cho Văn phòng phối hợp với Công an xã phối hợp với các nhà trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg và Kế hoạch này, định kỳ hằng năm (trước ngày 15/11) hoặc đột xuất báo cáo UBND xã kết quả thực hiện; đồng thời, đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nghiêm túc phê bình, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc để xảy ra sai phạm trong tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận

- UBND huyện;(b/c)
- Ban ATGT huyện;(b/c)
- TTĐU, HĐND -UBND xã;
- Ban ATGT xã;
- UBMTTQ,các ngành,đoàn thể;
- Các nhà trường;
- Trưởng các bản;
- Lưu: VP, CAX.

CHỦ TỊCH

Phạm Trung Kiên